

รายงานการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการไทย – อียู เฟลิกที ครั้งที่ 4  
ประจำเดือน กันยายน 2562

ในเดือนกันยายน 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟลิกที ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นด้วยความสมัครใจในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติ และการค้า ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป รายละเอียด ดังนี้

วันที่	กิจกรรม
6 กันยายน 2562	การประชุมกลุ่มย่อยการควบคุมการนำเข้าเคลื่อนที่ไม้บนที่ดินรัฐ ครั้งที่ 1/2562 <a href="#">อ่านต่อ</a>
9 กันยายน 2562	การประชุมกลุ่มย่อยการควบคุมการนำเข้าเคลื่อนที่ไม้บนที่ดินเอกชน ครั้งที่ 5/2562 <a href="#">อ่านต่อ</a>
20 กันยายน 2562	จัดการประชุมกลุ่มย่อยระบบรับประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ไทยและการควบคุมการนำเข้าเคลื่อนที่ไม้ ครั้งที่ 4/2562 <a href="#">อ่านต่อ</a>
26 กันยายน 2562	จัดการประชุมคณะทำงานข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป ครั้งที่ 5/2562 <a href="#">อ่านต่อ</a>

การดำเนินการตามกิจกรรมต่างๆ ดังที่ได้กล่าวข้างต้น ก่อให้เกิดความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นด้วยความสมัครใจในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติ และการค้า ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป ดังนี้

ประเด็นสำคัญ	ความก้าวหน้า/ผลลัพธ์ที่ได้
การควบคุมการนำเข้าเคลื่อนที่ไม้บนที่ดินรัฐ	ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับพื้นที่บนที่ดินรัฐ รวมถึงการหารือถึงกฎหมายมาตราต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับไม้บนที่ดินรัฐ
การควบคุมการนำเข้าเคลื่อนที่ไม้บนที่ดินเอกชน	มีการปรับแก้ร่างเอกสารตามข้อคิดเห็นจากคณะทำงานฯ ทั้งนี้ มีมติจากคณะทำงานให้การรับรองตนเองบนที่ดินเอกชนเหลือเพียง 3 แนวทางเท่านั้น
ระบบรับประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ไทย	คณะทำงานมีมติให้ใช้ TLAS ของประเทศไทยว่า “THA-TLAS” นอกจากนี้ ยังมีมติในที่ประชุมกลุ่มย่อยฯ ให้หน่วยงานที่ 3 และหน่วยงานที่ 4 เป็น สำนัก

รายงานการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการไทย – อียู เฟลิกที ครั้งที่ 4  
ประจำเดือน กันยายน 2562

	เศรษฐกิจการป่าไม้ และสำนักสารสนเทศ กรมป่าไม้ ตามลำดับ
ขอบเขตผลิตภัณฑ์	อาจต้องมีการประชุมเพื่อปรับแก้ภาคผนวกขอบเขตผลิตภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ณ ปัจจุบันให้มากยิ่งขึ้น
การควบคุมการนำเข้า	ร่างเอกสารยังคงต้องมีการปรับแก้ในอีกหลายประเด็น นอกจากนี้ ยังอยู่ในขั้นตอนพิจารณาว่าจะให้หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจประเมินระหว่างกรมศุลกากรกับกรมป่าไม้